
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar Mikill kostnaður og tafir í umferð við þessa innheimtu.

1. Einfaldara væri að innheimta veggjald eins og útvarpsgjald.

2. Eða eins og gert er í Ausurríki þar sem þarf að kaupa árgjald í formi límmiða sem seldur er á 
bensínstöðvum þegar komið er inn í landið . Þá er gjaldið einnig innheimt af þeim ferðamönnum sem 
leigja sér bíl þ.e þeir þurfa að kaupa sér límmiða í bílinn.
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